



FOR IMMEDIATE RELEASE:

ที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งแห่งภูมิภาคเอเชียแถลงร่างปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรม

กรุงเทพฯ 11 ธันวาคม 2555 – คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งและองค์กรภาคพลเมืองได้ร่วมกันสรุปและรับรองปฏิญญากรุงเทพฯว่าด้วยการเลือกตั้งเสรีและเป็นธรรม หลังการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั่วทั้งภูมิภาคที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและโปร่งใสในภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกแห่งนี้

การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งแห่งภูมิภาคเอเชียเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 11 ประเทศในเอเชีย 30 องค์กรภาคพลเมืองจาก 17 ประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าสังเกตการณ์และร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประเทศลิเบีย ออสเตรเลีย เม็กซิโกเข้าร่วมด้วย รวมถึงผู้แทนจากสถานทูตต่างๆในประเทศไทยและหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนต่างๆที่มีที่ทำการอยู่ในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา่วมเป็นสักขีพยานด้วย

ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับประเด็นอุปสรรค-ปัญหาต่างๆ ในการเลือกตั้งที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งที่ “สะอาด” ทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมทั้งร่วมกันร่างและรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อปูทางไปสู่การจัดการเลือกตั้งที่ดีขึ้นในเอเชีย ปฏิญญากรุงเทพฯ นี้ใช้เวลาในการร่างมากกว่าหนึ่งปี จึงเป็นผลผลิตจากการหารืออย่างกว้างขวางและการร่วมแสดงความคิดเห็นจากทั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของแต่ละประเทศและองค์กรภาคเอกชนกลุ่มต่างๆ

ในบทนำของปฏิญญาฯ ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ บนพื้นฐานของการลงคะแนนเสียงแบบลับและโดยตรงอย่างทั่วถึงนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความมีอธิปไตยของประชาชนที่แท้จริง การเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นข้อกำหนดพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตย และเป็นการส่งเสริมการ

พัฒนาทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ปฏิญญากรุงเทพฯ ยังให้ความสำคัญกับ “หลักแห่งการสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมขึ้นนั้นเป็นหลักสากล”

วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งของปฏิญญากรุงเทพฯ ได้แก่ “การบ่งชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคที่สำคัญ ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียต่อการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรม เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในอันที่จะ ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชนร่วมกัน”

ปฏิญญาดังกล่าวประสงค์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีการสร้างความรู้สึกร่วมกันเป็นเจ้าของให้กับทั้งประชาชน และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งของแต่ละประเทศในภูมิภาค ด้วยการจัดทำเอกสารให้เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยตระหนักถึงความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม ศาสนา และธรรมเนียมการประพฤติปฏิบัติต่างๆ ในเอเชีย; (2) ให้ความสำคัญกับหลักการสากลทั่วไปต่างๆ ที่ปรับใช้ได้กับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องของภูมิภาคนี้; และ (3) ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของสตรีและผู้ด้อยโอกาสในฐานะของผู้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งและผู้นำชุมชน

ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้รวบรวมประเด็นที่แตกต่างอันหลากหลายเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง อาทิ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง การมีสิทธิในการเลือกตั้งอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน การให้การศึกษา ผู้มีสิทธิออกเสียง การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงและความถูกต้องแม่นยำของทะเบียน รายชื่อ การใช้เงินในการหาเสียงเลือกตั้ง การกระทำอันทุจริตและไม่เป็นธรรม การสังเกตการณ์เลือกตั้ง การรักษา ความปลอดภัยและการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง และการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดจากการเลือกตั้งเป็นต้น

หลังจากผู้เข้าร่วมประชุมได้หารือกันอย่างกว้างขวางแล้ว การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้งแห่ง ภูมิภาคเอเชียได้ปิดฉากลงในวันนี้ ณ ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ และได้ร่วมกันรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ และร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในอันที่จะสนับสนุนให้มีการรับรองปฏิญญานี้จากประเทศต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย

#

For further information, please contact Mrs. Orawan Yafa at press@anfrel.org or Tel:087 701 6233